



ที่ ศธ 0506(2)/ ว 410-411

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

14 มีนาคม 2549

เรื่อง การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ ๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับการหารือจากสำนักราชเลขาธิการ กรมมหาดวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาต่าง ๆ เช่น การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการขอพระราชทานชื่อสถาบันการศึกษาหรือตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิบัติในการขอพระราชทานพระมหากรุณาต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและพิจารณาความเห็นส่งให้สำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาประกอบพระราชดำริต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกลั่นกรองความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตน์วงศ์

(นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5373-4

โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530

**แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา**

เพื่อให้การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นควรกำหนด แนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองความเหมาะสมในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ รวมทั้งคำนึงถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ก่อนเสนอสภาสถาบัน

2) สถาบันอุดมศึกษาต้องพิจารณาสาขาวิชาที่จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ให้มีความเหมาะสม เช่น พิจารณาจาก

(1) สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว

(2) ความสำเร็จและความเป็นเลิศของสาขาวิชานั้นในสถาบันอุดมศึกษาของตน และเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย

(3) สถาบันได้ดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ทั้งนี้ ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ในการกลั่นกรองความเหมาะสม และเสนอมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาส่งสำนักพระราชเลขาธิการต่อไป
